

**TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG  
CẤP TRUNG ƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BQLDAVILG-KT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

V/v triển khai các nội dung, hoạt động trong  
khung Kế hoạch phát triển DTTS.

Kính gửi: Ban quản lý dự án VILG các tỉnh: An Giang, Bắc Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Yên Bái.

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Khung kế hoạch dân tộc thiểu số Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;

Ngày 07-08 và ngày 10-11 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung ương đã tổ chức khóa đào tạo tập huấn tại Hà Nội và Cần Thơ theo Công văn số 261/BQLDAVILG-HCTH, Công văn số 260/BQLDAVILG-HCTH ngày 02 tháng 12 năm 2020 có nội dung rõ ràng như sau: đào tạo, tập huấn cho cán bộ phụ trách phát triển tộc thiểu số của Ban quản lý dự án VILG các tỉnh và một số cán bộ thuộc nhóm tham vấn cộng đồng cấp tỉnh để triển khai thực hiện hoạt động tham vấn cộng đồng và một số nội dung về giải quyết tranh chấp khiếu nại trong cộng đồng người Dân tộc thiểu số có liên quan đến Dự án VILG. (theo Quy định tại tiểu mục 3.1.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển DTTS)

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Trà Vinh, Sơn La để xây dựng module của Dự án và công bố cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại trên Module đó và không phát sinh chi phí (Ban QLDA các tỉnh tham khảo để thực hiện).

Để không ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện Dự án và để báo cáo với Ngân hàng thế giới, Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương đề nghị Ban Quản lý dự án VILG các tỉnh trên khẩn trương thực hiện các hoạt động của kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số và công bố cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại trên Module của Dự án trước ngày 30 tháng 04 năm 2021.

Ban quản lý Dự án VILG cấp Trung ương thông báo để Ban Quản lý Dự án VILG các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ: ông *Phí Tuấn Anh*- Ủy viên ban QLDA cấp Trung ương, số điện thoại 0984.142.433 để được hỗ trợ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PTCT Chu An Trường (để b/c);
- Sở TNMT các tỉnh trên (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, BQLDAVILG.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đinh Hồng Phong**